

KHÁT VỌNG - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO



**ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN
LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI**

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Trường Đại học Thủ Dầu Một là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và chịu sự quản lý ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp nối bề dày lịch sử gần 50 năm của các trường sư phạm Sông Bé - Bình Dương, đến nay, Trường Đại học Thủ Dầu Một là địa chỉ uy tín về đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực từ bậc đại học đến sau đại học.

Phát triển theo định hướng ứng dụng, các mặt hoạt động của nhà trường được xây dựng ngày càng toàn diện, bền vững. Trường hiện đã kiến tạo được thương hiệu giáo dục và uy tín khoa học giữ các vị trí cao trên các bảng xếp hạng Việt Nam và thế giới. Năm 2023, Trường xếp thứ 15 bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam theo VNUR (Vietnam's Universities Ranking); năm 2023, xếp thứ 18 các trường tại Việt Nam có tên trên bảng xếp hạng thế giới Webometrics.

Xây dựng văn hóa chất lượng, từ cấp trường đến các chương trình đào tạo đều được cải tiến liên tục và đánh giá ngoài theo các chuẩn chất lượng quốc gia (MOET) và chuẩn AUN-QA (chuẩn kiểm định của các trường đại học Đông Nam Á). Đến nay, trường đã đạt chuẩn kiểm định cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2, đã có 20 chương trình đạt chuẩn MOET, 8 chương trình đại chuẩn AUN-QA. Trong quá trình đào tạo, với sự tham gia hiệu quả của các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng nhà trường đã không ngừng cập nhật, cải tiến chương trình, trên 85% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau khi ra trường, sinh viên có việc làm bán thời gian từ năm thứ 2, thứ 3 sau các kỳ thực tập.

Nhiều năm qua, các nhóm ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật, Sư phạm,... là ngành đào tạo thế mạnh của Trường, luôn thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cho vùng kinh tế năng động bậc nhất nước. Song song đó, các ngành học thuộc lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật như Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, Điện - Điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin,... ngày càng được đầu tư mạnh mẽ, đáp ứng chiến lược xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương. Với sự tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo của các tập đoàn công nghệ lớn, chương trình đào tạo được kiểm định theo chuẩn quốc tế, các ngành học này tại Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ góp phần tạo nên nguồn nhân lực trẻ đầy sáng tạo, vững chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.



Để có được vị thế trong hệ thống giáo dục đại học như ngày hôm nay, hành trình phát triển của trường được xây dựng vững chắc dựa trên nền tảng của những sách lược/chiến lược đúng hướng và có sự chuẩn bị chu đáo trong từng chương trình hành động. Từ các lợi thế của vùng, đặc biệt là lợi thế từ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã nhận diện được các tiềm lực sẵn có, tận dụng thế mạnh và cơ hội, tạo đà cho nhà trường phát triển nhanh và mạnh hơn nữa.

Ngày 15/02/2023, trong chuyến đến thăm và làm việc với Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh: “Dấu ấn khoa học - giáo dục của Trường đã tạo được vị thế trong hệ thống giáo dục đại học trong nước, khu vực và quốc tế. Theo đó, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã và đang đóng vai trò quan trọng, tiên phong trong khối các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập của tỉnh Bình Dương”. Trao đổi với Lãnh đạo trường, ông Nguyễn Văn Lợi đã dành sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng đội ngũ giảng viên, người lao động của Trường. Ông đề nghị Lãnh đạo trường: “tăng cường công tác đào tạo nguồn, bố trí, sử dụng đội ngũ hợp lý; xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo về số lượng, chất lượng. Cùng với trường, tỉnh cũng sẽ có nhiều chính sách thu hút nhân tài, khuyến khích các nhà khoa học, giảng viên tăng cường nghiên cứu, công bố khoa học, nâng cao năng lực chuyên môn,...”.



Ngày 15/02/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Cán bộ - giảng viên nhà trường.

Trong chuyến công tác về phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ, ngày 17/4/2023, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận sự nỗ lực của tập thể nhà trường, đồng thời đánh giá cao những thành tích ấn tượng mà Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đạt được khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ hơn 13 năm phát triển. Là cơ sở giáo dục đại học công lập của tỉnh, nhà trường đã hoàn thành tốt sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng phục vụ cho sự phát triển của địa phương, vùng Đông Nam Bộ và cả nước. “Trong bức tranh phát triển của nhiều trường đại học trực thuộc tỉnh thời gian qua, không ít trường gặp nhiều khó khăn, nhiều trường đứng trước bối cảnh phải tái cấu trúc, thậm chí sáp nhập, nguy cơ giải thể,... thì Trường Đại học Thủ Dầu Một đã vươn mình có những bước phát triển nhanh, phát triển bền vững. Điều này khẳng định sự nỗ lực không ngừng của tập thể Cán bộ - Giảng viên, học viên và sinh viên trường” – Bộ trưởng nêu bật.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã gợi mở một số định hướng phát triển với Trường Đại học Thủ Dầu Một, trong đó đề nghị nhà trường cần nâng cao công tác quản trị đại học, tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện cơ cấu về tổ chức bộ máy, hoạt động của Hội Đồng trường, Ban Giám hiệu, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất... Đây là những định hướng giúp Trường Đại học Thủ Dầu Một xác định mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới.



PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những thành tích ấn tượng mà Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đạt, đồng thời gợi mở một số định hướng để trường phát triển hơn nữa.

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH ĐẠI HỌC TỰ CHỦ

Năm 2024, Hội Đồng trường Trường Đại học Thủ Dầu Một ban hành Nghị quyết 26 về thực hiện tái cấu trúc cơ cấu tổ chức bộ máy trường gồm 30 đơn vị thuộc, trực thuộc (12 đơn vị khối đào tạo; 12 đơn vị khối quản lý, phục vụ; 6 đơn vị khối nghiên cứu, dịch vụ, chuyển giao công nghệ); giao quyền tự chủ, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm phát huy năng lực, sở trường, thế mạnh của từng đơn vị, từng vị trí việc làm. Đồng thời, ban hành hệ thống quy trình, quy chế phục vụ cho công tác quản lý điều hành của nhà trường, đảm bảo tính hệ thống, hiệu lực, hiệu quả. Đây chính là tiền đề quan trọng để nhà trường đạt được mục tiêu chiến lược xây dựng thành công mô hình đại học tự chủ hai cấp, phát triển Trường Đại học Thủ Dầu Một mang tầm vóc của một đại học số - thông minh - hạnh phúc, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, trung tâm thúc đẩy vùng đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Dương

Bên cạnh đó, Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng phù hợp, gắn công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, Đảng ủy trường đã kiện toàn và thành lập mới 3 Đảng bộ bộ phận và 29 chi bộ (10 chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận). Việc sắp xếp này có ý nghĩa quan trọng khi tạo điều kiện cho các tổ chức cơ sở đảng hoạt động hiệu quả; cấp ủy cấp trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thuận lợi, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.



Lãnh đạo trường trao quyết định bổ nhiệm và quyết định phân công nhân sự phụ trách các đơn vị

ĐA DẠNG NGÀNH HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO LINH HOẠT

Thực hiện đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, những ngành học mới của trường như Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Du lịch, Công nghệ thực phẩm,... không chỉ hướng đến đáp ứng sở thích, năng khiếu cá nhân của người học mà còn giúp lấp khoảng trống nguồn nhân lực thiếu hụt trong nhiều lĩnh vực trung gian như dịch vụ thí nghiệm, xét nghiệm, công nghiệp văn hóa, truyền thông,...

Đối với nhóm ngành sư phạm là các ngành học có bề dày truyền thống của trường, bên cạnh những ưu đãi về chính sách học phí, sinh hoạt phí, trường còn đẩy mạnh đầu tư về chương trình đào tạo, nâng cao năng lực toàn diện cho các giáo viên tương lai để có thể đáp ứng tốt công việc ở nhiều mô hình trường học khác nhau, đặc biệt là các trường quốc tế đang cần nguồn nhân lực lớn trong tỉnh.

Trường Đại học Thủ Dầu Một đặc biệt chú trọng việc cải tiến chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, bám sát thị trường lao động và góp ý của nhà tuyển dụng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng áp dụng công nghệ giúp sinh viên chủ động sắp xếp việc học tập, như: đăng ký môn học trực tuyến, học tập trên hệ thống E-learning, học song ngành,... Với ưu thế trong thiết kế chương trình được chuẩn hóa, sự hợp tác đào tạo của các doanh nghiệp, các hiệp hội ngôn ngữ, hiệp hội nghề nghiệp uy tín trong và ngoài nước, sinh viên có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tham gia trao đổi sinh viên quốc tế, du học ngắn hạn,...

Song song đó, hình thức đào tạo linh hoạt theo hệ thống tín chỉ cho phép sinh viên có thể học cùng lúc hai chương trình hoặc tốt nghiệp trước hạn. Với kết cấu đào tạo hai giai đoạn, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển sang ngành học khác trong cùng nhóm ngành. Với thế mạnh đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Bình Dương và vùng Đông Nam Bộ, Trường Đại học Thủ Dầu Một là địa chỉ giáo dục được nhiều thí sinh trong cả nước lựa chọn.



CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Năm 2024, nhà trường thực hiện hiệu quả việc cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá, khẳng định chất lượng đào tạo, tuyển mới 4.297 sinh viên đại học chính quy nhập học. Các chương trình đào tạo sau đại học (11 chương trình thạc sĩ, 1 chương trình tiến sĩ) tiếp tục khẳng định vị thế và thu hút đông đảo học viên, nghiên cứu sinh.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

- **Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên:** Giáo dục học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Lịch sử.
- **Nghệ thuật:** Thiết kế đồ họa, âm nhạc.
- **Kinh doanh và quản lý:** Thương mại điện tử, Kế toán, Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán.
- **Pháp luật:** Luật.
- **Khoa học sự sống:** Công nghệ sinh học.
- **Khoa học tự nhiên:** Hóa học, Khoa học môi trường.
- **Toán và Thống kê:** Toán học.
- **Máy tính và công nghệ thông tin:** Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.
- **Công nghệ kỹ thuật:** Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản lý công nghiệp, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
- **Kỹ thuật:** Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật môi trường.
- **Sản xuất và chế biến:** Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Công nghệ chế biến lâm sản.
- **Kiến trúc và xây dựng:** Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc.
- **Nhân văn:** Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Lịch sử, Văn Học, Văn hóa học,
- **Khoa học xã hội và hành vi:** Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Địa lý học, Quốc tế học.
- **Báo chí và thông tin:** Truyền thông đa phương tiện.
- **Dịch vụ xã hội:** Công tác xã hội.
- **Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân:** Du lịch.
- **Môi trường và bảo vệ môi trường:** Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai.

NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Lịch sử Việt Nam, Kế toán, Công tác xã hội, Tài chính ngân hàng, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ Anh, Quản lý giáo dục, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Khoa học môi trường, Hệ thống thông tin

NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Lịch sử Việt Nam

Trường đã áp dụng chiến lược đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, sử dụng 4 phương thức khác nhau, trong đó xét điểm thi tốt nghiệp THPT (64%) và xét học bạ (32%) được thí sinh lựa chọn nhiều nhất. Thí sinh đến từ 61/63 tỉnh/thành trong cả nước. Điểm trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông cao hơn năm trước, tăng bình quân từ 1,5 đến 2 điểm (ngành cao nhất là Giáo dục tiểu học 26.47 điểm). Trường đã tuyển sinh hệ thường xuyên 2 đợt (đợt 1 có 187 thí sinh nhập học, đợt 2 có gần 300 thí sinh đăng ký xét tuyển). Tổ chức thi tuyển sinh cao học với 2 đợt: Đợt 1 có 113 học viên trúng tuyển, nhập học 111 học viên; đợt 2 có 101 học viên trúng tuyển và nhập học là 98 học viên.

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024

Trường Đại học Thủ Dầu Một là một địa chỉ giáo dục uy tín, thu hút nhiều học viên tham gia học tập, nghiên cứu. Nhà trường liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thị trường, nhu cầu xã hội. Hiện nay, nhà trường tập trung cải tiến mô hình quản trị sau đại học, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo và phục vụ cộng đồng; phát huy hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong đào tạo sau đại học.

“Để đảm bảo phát triển hoạt động đào tạo sau đại học đáp ứng trước xu thế tự chủ, đề nghị nhà trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tỉnh trao đổi nhu cầu về nguồn nhân lực. Từ đó, đề xuất, xây dựng các chuyên ngành đào tạo mới, đào tạo theo địa chỉ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác truyền thông trong việc quảng bá các ngành đào tạo đại học, sau đại học, xây dựng hình ảnh tích cực và thu hút sự quan tâm, từ đó thu hút tuyển sinh và khẳng định vị thế đào tạo sau đại học của Trường,... Đồng thời, phát huy vai trò là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của địa phương, Trường Đại học Thủ Dầu Một cần chủ động tham mưu cho chính quyền trong việc xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học phù hợp với công tác quy hoạch nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu phát triển thực tiễn của địa phương, của vùng Đông Nam Bộ” (Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương).



Bà Trương Thị Bích Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tỉnh Bình Dương phát biểu đóng góp các định hướng phát triển giáo dục sau đại học của Trường đại học Thủ Dầu Một.

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ

Bình Dương là tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa rất cao, thuộc nhóm dẫn đầu trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như cả nước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vào năm 2022 tỷ lệ người nhập cư vào Bình Dương lớn hơn tỷ lệ di cư hơn 2 lần. Bình Dương đứng thứ 6/63 tỉnh thành có nhiều người muốn di cư đến. Số liệu tháng 8/2021 cho biết, dân số tỉnh Bình Dương đạt trên 2,6 triệu người, trong đó hơn một nửa là người nhập cư. Do đó, nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một tăng cao, nhưng thực tế, ngành y tế tỉnh đang thiếu hụt lực lượng y, bác sĩ, điều dưỡng hộ sinh.

Hiện nay, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân và chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân của Bình Dương còn thấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút tuyển dụng không đạt yêu cầu về số lượng bác sĩ và cán bộ y tế, các vướng mắc về cơ chế vẫn chưa tháo gỡ kịp thời. Theo TS. Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương - để nâng cao chất lượng y tế tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, cần sự phối hợp tích cực, đồng thuận và quyết tâm giữa Sở - Viện - Trường (Sở Y tế - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh – Trường Đại học Thủ Dầu Một) nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn đang tồn tại trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh vốn có để hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực y tế bảo đảm về số lượng, chất lượng cho tỉnh.



Lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một và lãnh đạo Sở Y tế đã có buổi làm việc, bàn thảo trong phối hợp đào tạo nguồn nhân lực khối ngành khoa học sức khỏe cho địa phương Bình Dương.

Trong lịch trình học tập kinh nghiệm tại các trường đại học uy tín nhằm xây dựng, phát triển mô hình đào tạo nhóm ngành sức khỏe, chiều ngày 13/5/2024, đoàn công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Y Hà Nội. Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo trường Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ phương thức quản lý trường với mô hình trường tự chủ nhóm 2, kinh nghiệm chuyển đổi hoạt động đào tạo của trường hiện nay so với trước đây nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.



Trường Đại học Y Hà Nội là ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời và có vị thế dẫn đầu trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của Việt Nam

Ngày 01/7/2024, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH CHP (Hàn Quốc) đã có buổi làm việc nhằm bàn thảo kế hoạch hợp tác thành lập Trung tâm Mô phỏng Y khoa và triển khai chuyển giao công nghệ y tế K-Medical tại tỉnh Bình Dương.



Lãnh đạo các đơn vị kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ

Ngày 09/7/2024, đoàn công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một và Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi về các giải pháp hợp tác thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế tỉnh Bình Dương và công tác đào tạo khối ngành Y Dược của Trường Đại học Thủ Dầu Một.



Lãnh đạo các đơn vị cùng chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc

Ngày 06/11/2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Bệnh viện Vạn Phúc City (Thành phố Hồ Chí Minh) đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo, giảng dạy, tư vấn chuyên môn, nghiên cứu khoa học và cung cấp cơ hội việc làm cho sinh viên ngành y dược.



TS. Đoàn Ngọc Xuân – Hiệu trưởng và bà Vũ Mộng Tuyết - Tổng Giám đốc Bệnh viện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KHỐI NGÀNH Y DƯỢC

Ngày 28/11/2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức tọa đàm với chủ đề “Hợp tác phát triển khối ngành Y Dược đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Bình Dương và vùng Đông Nam Bộ”. Tọa đàm vinh dự đón tiếp các đại biểu, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y khoa.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã được nghe các chuyên gia đầu ngành trình bày và trao đổi về các tham luận xoay quanh các nội dung: Tiềm năng phát triển ngành Y Dược thông qua đổi mới sáng tạo; Đào tạo và thực hành lâm sàng: Góc nhìn từ bệnh viện địa phương; Chương trình đào tạo điều dưỡng đáp ứng yêu cầu thực tiễn; Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành Y Dược... Đây là những ý kiến chuyên sâu và thiết thực, nhằm định hướng và giải quyết các vấn đề trong đào tạo, nghiên cứu, và phát triển ngành Y Dược.

Dịp này, Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 26 đối tác chiến lược là các cơ quan khoa học giáo dục, bệnh viện, các trung tâm y khoa, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ về Y - Dược.



Lãnh đạo các đơn vị chụp hình lưu niệm



HỢP TÁC VỚI VIỆN PASTEUR TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày 10/12/2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một do TS. Đoàn Ngọc Xuân – Hiệu trưởng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Viện Pasteur TP. HCM. Hai bên đã bàn thảo các chương trình hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế, đặc biệt là khối ngành Y tế dự phòng, Y tế công cộng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Y tế cũng như cung cấp các dịch vụ về y tế, chăm sóc sức khỏe cho khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác. Buổi lễ ký kết đã hợp thức hóa về mặt pháp lý cho mối quan hệ hợp tác của 2 đơn vị và quan trọng hơn là nhanh chóng đưa ký kết này đi vào thực tiễn. Hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, tự nguyện, bình đẳng, thiết thực cùng có lợi, cụ thể:

Hợp tác trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phục vụ cộng đồng: (1) Tạo điều kiện và hỗ trợ cho sinh viên các khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Thủ Dầu Một đến thực hành cận lâm sàng và y tế công cộng; (2) Giới thiệu chuyên gia, y bác sĩ có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm thực tế; (3) Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn cho cán bộ ngành y tế; (4) Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, tình nguyện vì cộng đồng.

Hợp tác trong nghiên cứu khoa học: (1) Hợp tác thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh; (2) Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học nhằm chia sẻ cho nhau các tài liệu, thông tin khoa học công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế.



Lãnh đạo các đơn vị cùng chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc

SỨC HÚT CỦA KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Mùa tuyển sinh đại học chính quy 2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh 38 ngành đào tạo. Trong đó, khối ngành kỹ thuật công nghệ của trường luôn tạo ra sức hút mạnh đối với thí sinh, chiếm số lượng hồ sơ xét tuyển lớn trong mỗi mùa tuyển sinh.

Trường Đại học Thủ Dầu Một đã và đang đào tạo thành công các ngành học thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ như: Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Cùng với nỗ lực mở rộng quy mô các ngành đào tạo, nhà trường cũng sớm áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, nội dung đào tạo tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. Đến nay, khối ngành kỹ thuật công nghệ đã có 03 chương trình đào tạo đạt chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) gồm: Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điện. Sinh viên khi tốt nghiệp các ngành đạt chuẩn AUN-QA hoàn toàn có thể làm việc, học tập tại các nước trong khu vực. Các chương trình đào tạo còn lại đang được trường xúc tiến kiểm định chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực giáo dục Quốc gia (MOET), chuẩn mực các trường đại học ASEAN (AUN-QA).



Nhà trường chú trọng đầu tư xưởng thực hành với đầy đủ trang thiết bị, máy móc giúp sinh viên có môi trường thực hành thực tập tốt nhất. Trong quá trình đào tạo, sinh viên được tiếp cận các kỹ thuật, công nghệ mới, các phân xưởng, phòng thực hành, khu công nghệ cao hiện đại của nhà trường, và tại các doanh nghiệp.

NHỮNG THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

“EMPOWER YOURSELF”

Là chủ đề cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Viện Ngoại ngữ năm 2024 do Câu lạc bộ tiếng Anh (TESC – Dreamers) Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ bởi khả năng hùng biện của các thí sinh tham dự.

Các thí sinh đã tự tin thể hiện quan điểm của mình về các phương pháp, kỹ năng học tiếng Anh hiệu quả, mục tiêu và kế hoạch học tập, chia sẻ kinh nghiệm nghe – nói tiếng Anh lưu loát, duy trì niềm đam mê học tiếng Anh, lợi ích của việc học tập tiếng Anh trong thời đại ngày nay.

Với chủ đề “Don’t be imprisoned by imposters”, sinh viên Lê Nguyễn Ánh Tiên đã xuất sắc giành vị trí Quán quân của cuộc thi; sinh viên Hứa Chí Vĩ với bài hùng biện “Say what matters” đạt giải Á quân. Ban tổ chức cũng trao 02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích, và giải thí sinh ấn tượng cho các thí sinh tại cuộc thi.



Ban Tổ chức cuộc thi “Empower yourself” trao giải cho các thí sinh xuất sắc của cuộc thi

NHỮNG THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

Năm 2024, Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung do Câu lạc bộ Hán ngữ Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của Trung tâm Hoa ngữ Đồng Tâm, Công ty TNHH Chinly Mỹ Phước.



Thí sinh tranh luận theo hình thức
“song đấu”



Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho các thí sinh đạt
thứ hạng cao

Cuộc thi còn là bước chuẩn bị để sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường tập dượt, rèn luyện bản lĩnh để tham gia các sân chơi học thuật, cuộc thi Hán ngữ các cấp.

Tại cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc năm 2024 đã diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng vào ngày 23/11/2024. Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Như – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đạt giải Khuyến khích.



Sinh viên Nguyễn Thị Như Quỳnh cùng giảng viên hướng dẫn -
TS. Nguyễn Ngọc Thiên Kim chụp ảnh lưu niệm tại cuộc thi

NHỮNG THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

Ngày 26/01/2024 tại Hà Nội, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam trao Giải thưởng Đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc chuyên ngành Quy hoạch đô thị, Hạ tầng kỹ thuật - Môi trường đô thị và Quản lý đô thị. Trường Đại học Thủ Dầu Một có 2 sinh viên nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Đó là sinh viên Trần Thị Thu Uyên - Giải Ba và Phạm Minh Hiếu - Giải Khuyến khích. Đồng thời, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho ThS. KTS Huỳnh Kim Pháp – giảng viên khoa Kiến trúc, Trường Đại học Thủ Dầu Một về thành tích hướng dẫn sinh viên có đồ án đạt giải.



Đồ án “Quy hoạch xây dựng bảo tồn và phát triển du lịch khu vực làng chài Sa Huỳnh”

Tác giả: sinh viên Trần Thị Thu Uyên / Giảng viên hướng dẫn: ThS.KTS Huỳnh Kim Pháp.



ThS.KTS Huỳnh Kim Pháp cùng hai sinh viên Trần Thị Thu Uyên và Phạm Minh Hiếu tại Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp



Đồ án “Quy hoạch xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng trải nghiệm văn hoá - sinh thái tại xã Đắk Long, huyện Kon Klông, tỉnh Kon Tum”

Tác giả: sinh viên Phạm Minh Hiếu | GVHD: ThS.KTS Huỳnh Kim Pháp.

NHỮNG THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

Ngày 23/11/2024, Giải thưởng Loa Thành lần thứ 36 có 22 trường đại học tham gia, với 193 đồ án dự thi. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội, sinh viên Nguyễn Thị Như Quỳnh, ngành Kiến trúc, Trường Đại học Thủ Dầu Một, đã xuất sắc nhận giải nhì tại giải thưởng Loa Thành lần thứ 36.

Giải thưởng Loa Thành 2024 tiếp tục khẳng định vị thế của Viện Đào tạo Kiến trúc, Xây dựng và Giao thông nói riêng và Trường Đại học Thủ Dầu Một nói chung trong việc đào tạo ra những kiến trúc sư trẻ tài năng, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Đây cũng là động lực mạnh mẽ để các thế hệ sinh viên tiếp tục học hỏi, đam mê và chinh phục những thành tựu mới.



Đại diện Ban tổ chức trao Bằng khen cho tác giả đoạt giải Nhì (sinh viên Nguyễn Thị Như Quỳnh ngoài cùng bên trái)



Sinh viên Nguyễn Thị Như Quỳnh cùng giảng viên hướng dẫn ThS. KTS Nguyễn Dương Tử bên các đồ án xuất sắc đang được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám



Đồ án “Bảo tàng Văn hóa cổ Sa Huỳnh, Quảng Ngãi”

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BA OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN QUỐC

Từ ngày 08 đến ngày 13/4/2024, Hội Toán học Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Duy Tân tổ chức kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 30 năm 2024. Đội tuyển Olympic Toán học của Trường Đại học Thủ Dầu Một: Sinh viên Nguyễn Đình Dương - lớp D21TOAN01 đã đạt Giải Nhất môn Giải tích và Giải Nhì môn Đại số; Sinh viên Vũ Lê Thành Vinh - lớp D22TOAN01 đạt Giải Ba môn Giải tích.



Sinh viên Nguyễn Đình Dương nhận huy chương vàng môn Giải tích (thứ năm từ phải sang)

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI BA TOÀN ĐOÀN KỶ THI OLYMPIC VẬT LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXVI

Trong nhiều năm qua, đội tuyển Olympic Vật lý đã liên tục đạt được các thứ hạng cao các Kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc. Tham gia kỳ thi năm nay, đội tuyển trường Đại học Thủ Dầu Một có 06 sinh viên. Đội tuyển của trường tham gia ở cả 03 nội dung thi và đạt được 06 giải Khuyến khích cá nhân. Chung cuộc, đội tuyển trường đạt giải ba toàn đoàn.



Thầy và trò trường TDMU chụp hình lưu niệm tại cuộc thi

SINH VIÊN ĐẠT THỨ HẠNG CAO TRONG KỶ THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM VÀ LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ICPC KHU VỰC CHÂU Á

Từ ngày 11/12 đến 13/12/2024, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 33 (OLP'24) và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Khu vực Châu Á năm 2024.

Tham gia Kỳ thi OLP năm 2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một có 4 sinh viên khối ngành Công nghệ thông tin tham gia ở các nội dung: (1) Cá nhân khối Siêu cúp, (2) Chuyên tin. Đồng thời có 1 đội thi lập trình viên quốc tế ICPC năm 2024. Kết thúc Kỳ thi, đội tuyển trường Đại học Thủ Dầu Một đã đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích ở các nội dung thi OLP'24.



Tham gia kỳ thi, Đội tuyển trường Đại học Thủ Dầu Một có 04 sinh viên do TS. Huỳnh Nguyễn Thành Luân hướng dẫn và hỗ trợ



Tại lễ tổng kết và trao giải, TS. Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch Hội Đồng trường đã đến tham dự và chúc mừng đội tuyển nhà trường